



รอง อ.ปก.บท.
เลขที่.....
วันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๖๓
เวลา ๑๕.๓๐ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

โทร. ๓๐๒๐

ที่ มท ๐๖๓๗/ ๓๗

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปผลการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน อธิบดี

๑. เรื่องเดิม

อธิบดี ได้อนุมัติให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดทำโครงการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๔ ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจตามแนวพระราชดำริการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาสืบสาน รักษาต่อยอด และการใช้ไปสู่บุคลากร ปก. ให้สามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต และการปฏิบัติงานต่อไปได้

๒. ข้อเท็จจริง

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ได้จัดโครงการศึกษาดูงานในวัน และสถานที่ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ หน่วยงานส่วนกลางภายใน ปก. (ไม่รวมศูนย์ ปก.เขต) จำนวน ๓๗ คน โดยการศึกษาดูงานฯ มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การชมวีดิทัศน์ การบรรยาย การตอบประเด็นข้อซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานฯ สรุปรายละเอียด ได้ดังนี้

๒.๑) กิจกรรม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางสาวสุชาดา ไต่ชะชื่น พยาบาล ๖ และนางสาวนลินีนนท์ พงษ์เผือก พยาบาล ๔ วิทยากรจากสภากาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ไวรัส COVID-๑๙ และสร้างการรับรู้ให้ผู้เข้าศึกษาดูงานรู้วิธีในการป้องกันไวรัส COVID-๑๙ ได้แก่ ๑) วิธีการล้างมือให้สะอาด โดยให้มีการล้างมือบ่อยๆ เพราะมือเป็นสิ่งที่เราสัมผัสสิ่งของต่างๆ มากที่สุด ซึ่งหากไปสัมผัสกับไวรัสและนำมือมาสัมผัสบริเวณหน้าก็อาจจะทำให้ติดเชื้อได้ และ ๒) การใช้หน้ากากอนามัย ควรเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวัน และไม่ควรใช้อันเดิมเป็นเวลานานเพราะจะกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค

๒.๒) กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รับฟังการบรรยายหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ ได้แก่ ๑) พ.ต.ต. ชานันท์ ชัยจินดา สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๒) พ.ต.ต. หญิง ธันชนก นามวิบูลย์ สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๓) นายอภิภัทร ธนศิวาพล สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี และ ๔) นางสุทิสรา เพชรนิล ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สังกัดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๔ ประจวบคีรีขันธ์ บรรยายให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้าศึกษาดูงานฯ เกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ พระราชกรณียกิจที่สำคัญตั้งแต่ในช่วงอดีตจนถึงปัจจุบัน ความเป็นมาของการก่อตั้งผืนแผ่นดินไทย และความเสียสละของบูรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ที่เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปกป้องรักษาประเทศชาติ ตลอดจนการปลุกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการดำเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท

/ของพระบาท...

ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ
 อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชประสงค์
 สืบสานรักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการนี้ผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานฯ สามารถนำความรู้ที่ได้
 เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทยและความพอเพียง เพื่อ
 สืบสานพระราชปณิธานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางศาสตร์พระราชา คือการแบ่งเป้าหมาย
 เป็น ๓ ขั้นตอน ได้แก่ เพื่ออยู่รอด (Survival) พึ่งตนเอง (Self-reliance) และยั่งยืน (Sustainable)
 ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน ให้สมกับคำกล่าวที่ว่า
 “ข้าราชการที่ดีต้องปฏิบัติราชการด้วยหัวใจที่รักประชาชนเพื่อประชาชน สังคม และประเทศชาติสืบไป”

๒.๓) กิจกรรมชมอุทยานราชภักดิ์ ณ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นอุทยานที่ก่อตั้งขึ้น
 เพื่อเป็นการเทิดทูน และประกาศเกียรติคุณพระมหากษัตริย์แห่งสยามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ทรงสร้าง
 คุณูปการที่ยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติ อันนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นปึกแผ่นของชาติไทย
 โดยใช้พื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งสิ้น ๒๒๒ ไร่เศษเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ภายในอุทยานราชภักดิ์
 มีการแบ่งส่วนต่างๆ ประกอบด้วย ๑) ลานอนุเสาวรีย์ ใช้กระทำพิธีสำคัญต่างๆ ของกองทัพ ๒) อาคาร
 พิพิธภัณฑสถาน หรือห้องจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์รวบรวมพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญ
 ของบูรพกษัตริย์ไทย ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ๓) พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระ
 พระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม จำนวน ๗ พระองค์ แต่ละยุคสมัยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์
 ได้แก่ ๑) พ่อขุนรามคำแหง (สมัยกรุงสุโขทัย) ๒) สมเด็จพระนเรศวร (สมัยกรุงศรีอยุธยา) ๓) สมเด็จพระนารายณ์
 (สมัยกรุงศรีอยุธยา) ๔) สมเด็จพระเจ้าตากสิน (สมัยกรุงธนบุรี) ๕) พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
 (รัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) ๖) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)
 และ ๗) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)

๓) กิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวพระราชดำริ
 ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สรุปลงได้ดังนี้

๓.๑) รับฟังบรรยายการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจาก
 พระราชดำริ โดย พ.ต.ต. หญิง ธันชนก นามวิบูลย์ สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ วิทยากรจากศูนย์ศึกษา
 การพัฒนาห้วยทรายฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับที่ตั้งซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ตำบลสามพระยา
 อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นพื้นที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการให้
 ประกาศเป็นเขตอภัยทานสัตว์ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๖๗ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๒๒,๖๒๗ ไร่ แต่เดิมพื้นที่แห่งนี้
 เป็นผืนป่าขนาดใหญ่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมีพืชพรรณไม้และสัตว์ป่านานาชนิด ต่อมา
 ราษฎรได้เข้ามาบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อประกอบอาชีพทางการเกษตรมีการใช้สารเคมีเกินความจำเป็น ส่งผล
 กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มากขึ้น พื้นที่ป่าไม้ได้ถูกทำลาย ดินขาดการบำรุงรักษา
 ทำให้ธรรมชาติขาดความสมดุลเกิดความแห้งแล้ง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล แต่เมื่อเวลาผ่านไปฝนจะตกหนัก
 ประกอบกับมีลมพัดแรงจึงเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการชะล้างพังทลายหน้าดินถูกกัดเซาะเป็นร่องลึก
 เนื่องจากไม่มีพืชคลุมดินเป็นสิ่งกีดขวางการไหลบ่าของน้ำ จากสภาพปัญหาดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระ
 พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรใน
 พื้นที่ทรงพบกับสภาพปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นทรงมีพระราชดำริความตอนหนึ่งว่า “หากปล่อยทิ้งไว้จะกลายเป็น
 ทะเลทรายในที่สุด” และให้พัฒนาพื้นที่ส่วนหนึ่งในเขตพระราชนิเวศน์มฤคทายวันเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนา
 ป่าไม้อนุเสาวรีย์ เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาเกษตรกรรมควบคู่ไปกับการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพธรรมชาติและ
 สิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรและปลูกป่าจัดสรรที่ทำกินให้กับราษฎรที่ได้เข้ามาบุกรุกทำกิน
 อยู่แต่เดิมให้ได้เข้าอยู่อาศัยและให้ความรู้กับราษฎรให้ทำการเกษตรอย่างถูกวิธีรวมทั้งให้มีส่วนร่วม
 ในการปลูกป่าดูแลรักษาป่าตลอดจนให้ได้รับประโยชน์จากผลผลิตของป่าเพื่อที่ราษฎรจะได้ไม่บุกรุก
 ทำลายป่าอีกต่อไป และพระราชทานนามว่า “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

/เมื่อวันที่...

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๖ ซึ่งเป็นศูนย์ศึกษา ที่รวบรวมกำลังทั้งหมดของเจ้าหน้าที่ทุกกรมกองทั้งในด้าน เกษตรหรือด้านสังคม และด้านงานส่งเสริมการศึกษามาอยู่ร่วมกัน เพื่อให้ศูนย์ศึกษา เป็นศูนย์กลางในการ ช่วยประสานให้ประชาชนในพื้นที่สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างอย่างครบถ้วนสามารถอาศัยอยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุขได้ตลอดไป

๓.๒) **กิจกรรมชมสวนเกษตรสาธิตกลางแจ้ง** โดยมีนายโยธิน รัตนคราม เจ้าหน้าที่ นักวิชาการเกษตร บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการนำนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน โดยโครงการพิเศษทฤษฎีใหม่ ๕ ไร่ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วย เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีการถ่ายทอดขยายผลสู่เกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้และดูงาน เรียนรู้การประยุกต์เกษตรทฤษฎีใหม่สำหรับปลูกข้าว เลี้ยงไก่ ปลา และปลูกผักเพื่อสร้างรายได้ โดยผสมผสานความรู้ด้านกสิกรรม ประมง และปศุสัตว์ร่วมกับการเข้าใจ ธรรมชาติในความเกี่ยวเนื่องกันของธรรมชาติ ตลอดจนการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งตนเอง โดยใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเทคนิคการขยายพันธุ์พืช การจัดการเรือนเพาะชำ และนวัตกรรมปลูกผักกางมุ้ง การปลูก ผักแบบสวนหย่อม เช่น ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว ต้นหอม บวบ โดยปลูกแบบหมุนเวียน การปลูกผักแบบวิถีไทย เช่น พริกชี้ฟ้าหน่อหอม มะเขือ การปลูกไม้ผล โดยการดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อเตรียมแปลง การขุดสระเก็บกักน้ำ การปลูกหญ้าแฝกรอบสระน้ำเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินขอบสระ ทั้งนี้เพื่อให้มีผลผลิตพืชผักมีกิน มีขายตลอดทั้งปี

๒.๓) **กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๔ ประจวบคีรีขันธ์** เป็นกิจกรรมการปลูกจิตสำนึกที่นำไปสู่การสร้าง ความตระหนักและรู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงชี้แนะให้พสกนิกรดูแล อนุรักษ์ป่าไม้ต้นน้ำลำธารเพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์อันจะนำมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่อำนวยประโยชน์ต่อประชาชนทุกคนอย่างยั่งยืน และยังเป็นหลักพึ่งพิงอันถาวรต่ออาชีพการเกษตร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของคนทั้งประเทศ รวมทั้งยังเป็นการ ป้องกันภัยพิบัติต่างๆ จากการทำลายสิ่งแวดล้อม โดยได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้

๑) **กิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณเรือนรับรองที่ประทับ พลโทหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และบริเวณศูนย์ ปภ. เขต ๔ ประจวบคีรีขันธ์** ซึ่งเป็นการปรับสภาพภูมิทัศน์ด้วยการปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นรวงผึ้ง ทองอุไร บัวสวรรค์ และต้นไม้ ไทยอีกหลายชนิด รวมถึงสร้างความตระหนักให้กับผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานให้มีจิตสำนึกในการทำสิ่งที่เป็น ประโยชน์ให้แก่สังคม การเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ต่อสังคม และต่อประเทศชาติ

๒) **กิจกรรมชมถ้ำพระยานคร** โดยถ้ำพระยานครตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ เขาสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นถ้ำขนาดใหญ่ บนเพดานถ้ำมีปล่องให้แสงสว่าง ลอดเข้ามาได้ จุดเด่นของถ้ำพระยานครที่ทำให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว คือ พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ ที่ตั้งอยู่ภายในถ้ำเป็นปลับปลาแบบจตุรมุข โดยจะยังมีความงดงามยิ่งขึ้นในช่วงเวลาที่แสงอาทิตย์ ส่องลอดผ่านจากปล่องของถ้ำลงมากระทบกับพระที่นั่งแห่งนี้ ซึ่งพระที่นั่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อคราวเสด็จประพาสเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๓ โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จมายกข้อฟ้าด้วยพระองค์เองที่กำแพงหินด้านขวามีพระปรมาภิไธยย่อในรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๗ โดยตามประวัติแต่โบราณได้ชื่อนี้เพราะเจ้าพระยานครผู้ครองเมืองนครศรีธรรมราชได้แล่นเรือผ่านทาง เขาสามร้อยยอด และเกิดพายุใหญ่ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้จึงจอดพักเรือหลบพายุที่ชายหาดแห่งนี้ และได้สร้างบ่อน้ำเพื่อใช้ดื่ม เรียกว่า “บ่อพระยานคร” ซึ่งพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์นอกจากเป็นจุดเด่น ของถ้ำพระยานครและยังเป็นตราประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในปัจจุบัน

๒.๔) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ได้สรุปแบบประเมินผลโครงการฯ พบว่า ความเห็นของ ผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานฯ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ระดับดีมาก

/สรุปสาระ...

สรุปสาระสำคัญผลการประเมินได้ดังนี้

๑) ความเห็นในเรื่องของเนื้อหาสาระที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการฯ สามารถนำองค์ความรู้ ความเข้าใจ แนวทางตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการรู้จักประมาณตนและทำให้รู้จักการเลี้ยง การปลูก การใช้และกินเอง รวมถึงสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปรับทิศทางการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมในการเสริมสร้างการพัฒนาแนวคิดเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่อยุคโลกาภิวัตน์

๒) ความเห็นในเรื่องของความรู้ เทคนิค ความชัดเจนของการบรรยาย วิธีการนำเสนอ สื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ตลอดจนการตอบคำถามและการให้คำแนะนำต่างๆ ของวิทยากรการกล่าวนำเพื่อกระตุ้นความสนใจมีบุคลิกที่มั่นใจในตัวเองในการถ่ายทอดความรู้ มีการใช้คำถามเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ติดตามและเป็นการสร้างความสนใจสามารถดึงดูดความสนใจ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ เกิดการแลกเปลี่ยนทางความคิดและประสบการณ์เพิ่มขึ้น รวมถึงความเหมาะสมด้านเวลา อาหาร บรรยากาศสถานที่ และมนุษยสัมพันธ์ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่มีความเหมาะสม

๓) ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/สิ่งที่ตั้งใจจะนำไปปฏิบัติเกี่ยวกับการนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการดำรงตนและใช้เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อให้มีชีวิตแบบพอเพียง สรุปได้ดังนี้

๓.๑) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องและการดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักและรับผิดชอบต่อในงานของตน ตามกฎหมายหรือนโยบายขององค์กรที่กำหนด

๓.๒) การนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยใช้เป็นหลักปฏิบัติในการสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้พุงเฟ้อตามกระแสทุนนิยมโลก โดยมีสิ่งที่ตั้งใจจะนำไปปฏิบัติโดยการทดลองปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองในครัวเรือน และการขยายผลองค์ความรู้ โดยการบอกกล่าวถึงประโยชน์ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๓) เป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์ ควรจัดทุกปีเพื่อเป็นการสื่อสารแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงตนและใช้เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อให้มีชีวิตแบบพอเพียงไปสู่กลุ่มบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องเพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้อย่างแท้จริงต่อไป

๓. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม พิจารณาแล้ว เห็นควรแจ้งสรุปผลโครงการศึกษาดูงานดังกล่าวให้หน่วยงานภายใน ปก. เพื่อทราบและพิจารณาเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาตามข้อ ๓ หากเห็นชอบ คจ. จักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางนุชนาด ประสพทรัพย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

- หม
- พิ/หม

(นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓ ๒๖ ๖๓